

## ผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ. 7 ตุลาคม 2556

● นำเสนอเมื่อ 8 ต.ค. 2556

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหารฝ่ายการเมือง ประชุมกับผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมจันทระเกษม โดยมีประเด็นสำคัญที่ได้อภิปรายหารือ ดังนี้

### • การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการปฏิรูปการศึกษา

สืบเนื่องจากการที่นายกรัฐมนตรี ได้ประชุมการปฏิรูปการศึกษา ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 ที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่ง สศช.ได้เสนอทิศทางการพัฒนาการศึกษา การผลิต และพัฒนากำลังคนในอนาคตเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น และระยะยาว พร้อมทั้งเห็นชอบให้มีการตั้งคณะทำงาน 3 ชุด คือ 1) คณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและบุคลากร โดยมี สศช.เป็นผู้ประสานงาน 2) คณะทำงานบูรณาการสร้างแรงจูงใจในการสนับสนุนทุนการศึกษาจากภาครัฐ โดยปรับแก้ไขกฎเกณฑ์การให้ทุน ซึ่งอาจเพิ่มในสายอาชีพศึกษาใหม่มากขึ้น มี สศช.เป็นผู้ประสานงาน 3) คณะทำงานจัดทำ Blueprint การศึกษาของประเทศ ซึ่งครอบคลุมทุกด้านและทุกช่วงวัย มี ศธ. โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นเจ้าภาพหลัก และ สศช.ร่วมดำเนินการ นั้น

ที่ประชุมองค์กรหลัก ได้พิจารณาการดำเนินการตามประเด็นที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญ คือ การดูแลพัฒนาคนไทยทุกคนตาม 5 ช่วงวัย ซึ่ง ศธ.จะต้องเร่งหารือและวางแผนดำเนินการว่าจะนำไปสู่การจัดทำ Blueprint ที่สามารถผสมผสานกันแต่ละช่วงวัยได้อย่างไร โดยสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการศึกษา การผลิต และพัฒนากำลังคนในอนาคตทั้ง 2 ระยะด้วย ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบที่จะให้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลโดยมี รมว.ศธ.เป็นประธาน ส่วนองค์ประกอบของคณะทำงาน มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของนำไปพิจารณาให้เหมาะสม เพื่อเสนอลงนามแต่งตั้งต่อไป

### • การเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียน

รมว.ศธ.กล่าวว่า คณะทำงานของกระทรวงได้รายงานต่อที่ประชุมให้รับทราบถึงแนวทางและความเห็นของสถานศึกษาในสังกัดเกี่ยวกับการเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียน รวมทั้งข้อดีข้อเสีย ข้อมูลเปรียบเทียบ และงานวิจัยที่สนับสนุน โดย รมว.ศธ.ขอให้จัดทำตาราง รวมทั้งข้อมูลเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ ทั้งในอาเซียนและประเทศอื่นๆ ให้ชัดเจน โดยให้นำเสนอในที่ประชุมกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาในวันที่ 9 ตุลาคมนี้ เพื่อเป็นข้อสรุปสุดท้ายของการเปิดปิดภาคเรียนของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา โรงเรียนเอกชน และอุดมศึกษา

- **การทำงานของคณะกรรมการโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ**

ซึ่งมี ดร.กิตติ ลิ้มสกุล เป็นประธานกรรมการและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการนั้น  
รมว.ศธ.ได้ฝากให้แต่ละองค์กรหลักมอบหมายให้กรรมการ และอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม  
เพื่อทำงานร่วมกันอย่างจริงจัง ให้สามารถสื่อสารนโยบายและการทำงานของ ศธ.ต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
สามารถบริหารจัดการ การใช้สื่อ หรือช่องทางสื่อสารต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ร่วมกันให้มากที่สุด



- **การติดตามปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ**

รมว.ศธ.ย้ำให้ปลัด ศธ.รวบรวมและพิจารณาข้อสรุป ปัญหา อุปสรรค แนวทางที่ต้องการแก้ไข  
ของหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานรัฐมนตรี  
ที่มีอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณในช่วงปลายปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามนโยบาย

- **การลงพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้**

ในวันที่ 12 ตุลาคมนี้ รมว.ศธ.จะลงพื้นที่ จ.ยะลาและปัตตานี เพื่อให้ประชาชนเห็นภาพนโยบาย  
กิจกรรมและแนวทางดำเนินการอย่างจริงจังของ ศธ.  
ที่ได้เริ่มดำเนินการตามความต้องการของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเริ่มจาก 5  
เรื่องที่เป็นความต้องการของคนในพื้นที่ คือ จัดติวเข้ม สอนเสริม กีฬา ค่ายภาษาจีน-มลายูกลาง  
และจัดกิจกรรมอื่นๆ และพร้อมทั้งจะชี้แจงถึงแนวทางดำเนินการของ ศธ. ตามขอเรียกร้องต่างๆ เช่น  
เรื่องครูอัตราจ้าง เงินเพิ่มค่าเบี้ยเลี้ยงภัย ฯลฯ



- **การลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือจังหวัดที่ประสบอุทกภัย**

ในวันที่ 6-7 ตุลาคมนี้ รมว.ศธ.และคณะผู้บริหาร ศธ.ได้ลงพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นจังหวัดที่ประสบเหตุอุทกภัยอย่างหนัก เพื่อตรวจสอบสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้ ปลัด ศธ.ได้รายงานว่ในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ จะปล่อยคาราวานใหญ่ของ ศธ. พร้อมทั้งจะเปิดเป็นศูนย์รับบริจาคและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยด้วย ซึ่ง รมว.ศธ.ขอให้ผู้บริหาร ศธ.ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยในแต่ละจังหวัดด้วย

ที่มา [ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ](#)